

CHÚA NHẬT, Ngày 19 Tháng 11, 2023 Tuần Thứ XXXIII Mùa Thường Niên — Năm A



SUY NGẪM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Hồi còn bé, tôi ghét chơi Cờ Tỷ Phú, vì anh chị em trong nhà và bạn bè của tôi dường như luôn thắng tôi. Nhưng tệ hơn là cách ván cờ xảy ra. Sợ mạo hiểm với số tiền giả của mình khi mua bất động sản, tôi đã giữ chặt nó. Đối thủ của tôi háo hức mua hết các ô bất động sản khác nhau trên bàn cờ. Sau đó, tất nhiên, bản thân nghèo khó, ít vốn sở hữu của tôi sẽ đến chỗ của họ, trả tiền thuê nhà cho họ và tiền của tôi sẽ cạn kiệt về con số không. Nó có vẻ rất không công bằng. Những người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo càng nghèo hơn. Tôi phải học rằng tiền độc quyền có nghĩa là để tiêu. Tôi sợ mất đi một phần của nó. Thế là tôi đã mất tất cả.— Làm thế nào để chúng ta nhận ra những gì chúng ta sở hữu. Dự ngôn Chúa Giêsu giảng dạy về tiền “talents” không thực sự là về kinh tế mà là về khả năng đầu tư của mọi sự Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Thật tuyệt vời làm sao khi tất cả những nhân vật trong câu chuyện ngụ ngôn đưa nhân tài vào thị trường khai mở đều tăng gấp đôi số tiền đầu tư của họ. Người duy nhất không làm như vậy là người sợ hãi chôn vùi tài năng duy nhất của mình. Chiến lược thành công của Chúa Giêsu dành cho chúng ta dường như là, bất cứ thứ gì chúng ta có, hãy lấy nó ra khỏi tay mình. Hãy mạo hiểm một cách thật nhanh chóng và đầy đủ nhất có thể. Bạn và tôi có những món quà quý giá. Chúng ta có những thứ có giá trị để đầu tư - thời gian, tài năng, kho báu. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm và thậm chí có phần liều lĩnh, để cho đi càng nhiều càng tốt. Nếu chúng ta cho đi với ý theo hướng yêu thương và chân lý thì nó sẽ phát triển. Nếu chúng ta sợ hãi nắm giữ nó, không lâu chúng ta có sẽ bị lấy mất. Hãy để tôi thách thức bạn trong tuần này: hãy tìm ra điều gì đó trong cuộc sống mà bạn đang nắm giữ và mạo hiểm bằng cách cho nó đi. Nó sẽ không tăng gấp đôi nếu bạn cầm giữ nó. (Bản Quyền ©IPI — LM. John Muir chia sẻ dựa theo Mt. 25:14-30)

TÀI ĐỨC

Dự ngôn nén bạc trao ban,
Mỗi người số vốn, sẽ san trong đời.
Chủ ông sắp sửa xa rời,
Phân chia tài sản, gọi mời dẫn thân.
Chủ trao đầy tớ tùy phần,
Người này năm nén, tảo tần dầm dẫm.
Ra công chịu khó lời năm,
Kẻ trao hai nén, tiếng tăm giữ tròn.
Sinh lời hai nén vàng son,
Còn người một nén, thu bòn chôn đi.
Không thêm của ít khinh khi,
Vàng ròng chôn dấu, cũng vì hư thân.
Hai người chăm chỉ đỡ đần,
Thật lòng trung tín, góp phần dựng xây.
Chủ khen đầy tớ này đây,
Ban thêm dư dật, đong đầy tin yêu.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mt 25:14-30)

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA THÁNG MƯỜI MỘT 2023



Ý Nguyện Chung : Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.



KÍNH CHÚC QUÝ VỊ,
LỄ TẠ ƠN ẤM CUNG,
HẠNH PHÚC &
TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN
THIÊN CHÚA

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

November 11 & November 12, 2023

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua Thông Tin Hàng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org

Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI,
Nghỉ thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 ext. 100 để
lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

- 1- **Thứ Tư, Ngày 22 Tháng 11, 2023** : Giáo xứ chúng ta sẽ có **Thánh lễ Tạ Ơn đa ngôn ngữ cho toàn thể giáo xứ vào lúc 7 giờ tối.**
- 2- **Chúa Nhật, Ngày 26 Tháng 11**: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm – sẽ mừng bốn mạng trong Thánh lễ Chúa Kitô Vua.
- 3- **Thứ Hai, Ngày 4 Tháng 12**: Cha Quản Nhiệm sẽ giảng tĩnh tâm cho Cộng đoàn buổi thứ nhất tại Nhà thờ bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
- 4- **Thứ Năm, Ngày 14 Tháng 12**: Cha Quản Nhiệm sẽ giảng tĩnh tâm cho Cộng đoàn buổi thứ nhì tại Nhà thờ bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
- 5- **Thứ Hai, Ngày 18 Tháng 12**: Giáo xứ chúng ta sẽ có **buổi Hoà giải (giải tội cho toàn giáo xứ) tại nhà thờ vào lúc 7 giờ tối.**
6. **Thánh Lễ Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 5 PM**

Hội Đồng Mục Vụ — Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời — Chủ Tịch: A. Đỗ V. Tâm / Phó CT Nội Vụ : A. Trần T. Tùng
Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu / Thư Ký : C. Bùi Kim Tân Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thương / Tài Chánh: C. Triết Tạ